

งานแคนตันแฟร์ครั้งที่ 115: เวทีส่งเสริมการปฏิรูป เศรษฐกิจจีน

ในฐานะที่เป็นงานแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่และทรงเกียรติที่สุดของจีน งานแคนตัน แฟร์ ได้ดำเนินบทบาทสำคัญมาโดยตลอดในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจีน ตามที่ที่ประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ผลักดันให้มีการปฏิรูปการค้าเพิ่มเติมในปี 2557 งานแคนตัน แฟร์จึงถือเป็นโอกาสทองสำหรับการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกของจีน โดยงานครั้งที่ 115 มีกำหนดเปิดฉากขึ้นที่เมืองกว่างโจว ในวันที่ 15 เมษายน โดยภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทั่วโลกนั้นเป็นนิมิตหมายอันดีต่อยอดขายภายในงาน

ข้อมูลสถิติจากศุลกากรจีนเปิดเผยว่า มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีนอยู่ที่ 25.83 ล้านล้านหยวน (4.16 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบรายปี โดยยอดส่งออกและนำเข้าต่างก็ขยายตัวกว่า 7% ขณะที่การค้ากับสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และอาเซียนปรับตัวขึ้นทั้งหมด

เพื่อรักษาระดับการเติบโตให้ยั่งยืน ส่งเสริมการปฏิรูปในภาพรวม และใช้ความได้เปรียบจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวในขณะนี้ จีนต้องเดินหน้าผลักดันการเปิดกว้างทั้งภายในและภายนอก และต้องปรับปรุงการอำนวยความสะดวกสำหรับการลงทุนทั้งขาเข้าและขาออก สร้างสมดุลและส่งเสริมการค้าในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนดำรงรักษานวัตกรรมและข้อได้เปรียบทางการแข่งขันใหม่ๆในตลาดโลก

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์เป็นองค์ประกอบสำคัญในความพยายามของจีนที่จะยกระดับห่วงโซ่คุณค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก และเพิ่มมูลค่าของสินค้า “Made in China” โดยกระทรวงพาณิชย์จีนและคณะรัฐมนตรีจีนได้ดำเนินงานร่วมกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอแนะนโยบายต่างๆที่จะช่วยให้บริษัทจีนสามารถสร้างและเพิ่มมูลค่าแบรนด์ของตนเองได้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา งานแคนตัน แฟร์ ได้ทุ่มเทเพื่อส่งเสริมการสร้างแบรนด์ โดยภายในงานแคนตัน แฟร์ ครั้งที่ 113 ในปีที่แล้ว แแบรนด์ที่มีชื่อสามารถส่งออกสินค้าคิดเป็นมูลค่า 1.292 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแบรนด์ที่มีชื่อ

สามารถทำสัญญาเป็นมูลค่ารวมสูงกว่าเบรนต์ที่ไม่มีชื่อถึงเกือบหกเท่า สำหรับงานแคนตัน แฟร์ ครั้งที่ 115 นี้จะยังคงเดินหน้าเทรนด์ดังกล่าวต่อไป ผ่านการประเมินการจัดสรรและออกแบบบูธ คัดเลือกบริษัทที่จะมาร่วมจัดแสดงสินค้าอย่างถี่ถ้วน และมอบโอกาสที่มากขึ้นสำหรับบริษัทการค้าระหว่างประเทศในการโฆษณาสินค้าของตน

ด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอันเหนือระดับ งานแคนตัน แฟร์ ครั้งที่ 115 จะจัดขึ้นที่ China Import and Export Fair ระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2557 ซึ่งทางคณะผู้จัดงานพร้อมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงานทุกรายอย่างอบอุ่น และหวังว่าปี 2557 นี้จะเป็นปีที่ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถรับชมได้ที่ <http://www.cantonfair.org.cn/en/index.asp>

แหล่งข่าว: แคนตันแฟร์